

**TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP  
BAN TUYÊN GIÁO**

---o0o---

**Chuyên đề năm 2024**

**"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác  
của nhân dân Đồng Tháp"**

*Đồng Tháp, tháng 02 năm 2024*

## LỜI NÓI ĐẦU

Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tiếp tục vận dụng có hiệu quả tư tưởng, quan điểm của Người trong xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển, giàu mạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn và phát hành tài liệu Chuyên đề năm 2024 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*".

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân, gắn với xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về phát huy tinh thần "Tự lực, chăm chỉ, hợp tác" trong nhân dân thông qua các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Nội dung Chuyên đề gồm 3 phần:

- *Phần thứ nhất*: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác.

- *Phần thứ hai*: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp.

- *Kết luận*.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xin trân trọng giới thiệu nội dung Chuyên đề đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Tỉnh nhà.

## PHẦN THỨ NHẤT

### TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TINH THẦN TỰ LỰC, CHĂM CHỈ, HỢP TÁC

#### 1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần tự lực luôn được Người xem là phương châm chỉ đạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Tinh thần này được Người đề cập thường xuyên trong các bài nói, bài viết; nhất là từ khi nước ta thực hiện hai nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Tinh thần tự lực trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện nổi bật nhất ở yêu cầu "phải tự lực cánh sinh" - tự mình lo cho cuộc sống của mình, không nhờ cậy và lệ thuộc vào bất kỳ ai.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực thể hiện ở các nội dung:

*Thứ nhất, tinh thần tự lực là không trông chờ, không ỷ lại hay phụ thuộc vào các nước bên ngoài.*

Ngay khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm được con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy rõ quan hệ khăng khít giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng chính quốc. Người phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và khẳng định rằng: "Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em"<sup>(1)</sup>. Với tinh thần này, khi hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, Người luôn nỗ lực góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung để phong trào phát triển tự lực và để xứng đáng là một trong ba bộ phận của phong trào cách mạng trên thế giới.

Tinh thần tự lực tiếp tục được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định trước khi Người rời nước Pháp sang Liên Xô. Người viết thư gửi các đồng chí cùng hoạt động tại Pháp. Người nhấn mạnh lý tưởng chung về "Giải phóng đồng bào chúng ta và giành độc lập cho Tổ quốc chúng ta"<sup>(2)</sup>. Nhưng trên hết, cần phải làm nhiều hơn là phát huy tinh thần tự lực của từng dân tộc. Người viết rằng: "Điều đó tuy hoàn cảnh của mỗi dân tộc chúng ta. Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập"<sup>(3)</sup>.

Khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, một mặt, Hồ Chí Minh tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cách mạng thế giới với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn chính là phát huy tối đa nội lực, phát huy tinh thần tự lực của từng người và của dân tộc Việt Nam.

<sup>(1)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 2, trang 138.

<sup>(2)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 1, trang 208.

<sup>(3)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 2, trang 139.

Người nhân mạnh: "Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập"<sup>(4)</sup>. Bản thân Người là tấm gương đạo đức sáng ngời và gương mẫu thực hiện phong cách về tinh thần tự chủ thông qua các bài nói, bài viết và các hoạt động chỉ đạo trên thực tế xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

Đối với cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất thành lập nhằm mục tiêu tập hợp rộng rãi nhất mọi người dân Việt Nam vào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các giai đoạn cách mạng, Mặt trận với những tên gọi khác nhau nhưng là tổ chức huy động được sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Qua đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: "Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh đã giúp làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt đã thực hiện kháng chiến kiến quốc thành công và đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm nên thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc"<sup>(5)</sup>.

*Thứ hai, tự lực trên tinh thần đề cao chủ nghĩa dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.*

Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào tinh thần tự lực của dân tộc Việt Nam. Tinh thần này xuất phát từ truyền thống yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính. Hai yếu tố ấy lại chính là nguồn sức mạnh to lớn, là động lực thôi thúc các dân tộc bị áp bức, bóc lột đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, chống thực dân. Đối với nhân dân ta, nguồn sức mạnh này càng mãnh liệt hơn bởi khát vọng về độc lập, tự chủ đã có hàng ngàn đời của một dân tộc mà quá trình dựng nước luôn đi đôi với đấu tranh để giữ gìn và bảo vệ độc lập cho đất nước.

Theo Hồ Chí Minh, trong điều kiện hiện tại, vào hoàn cảnh một quốc gia khi mất độc lập, thì "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908, .... Cũng chủ nghĩa dân tộc đã thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc;... "<sup>(6)</sup>. Với dân tộc ta, khi được tiếp thêm sức mạnh của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa dân tộc giúp Đảng phát huy tinh thần tự lực; Đảng trở thành trung tâm tập hợp, đoàn kết đông đảo nhân dân vào tổ chức Mặt trận. Người khẳng định: "Lực lượng của Việt Minh trước hết là một lực lượng tinh thần, họ là xương thịt của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam"<sup>(7)</sup>, họ là nòng cốt trong toàn lực lượng dân tộc và làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, trong thời kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhờ tinh thần tự chủ mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi to lớn.

<sup>(4)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 7, trang 445.

<sup>(5)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 13, trang 452.

<sup>(6)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 1, trang 511.

<sup>(7)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 161.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Mọi quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới là quan hệ biện chứng. Trong đó, để giành được thắng lợi trong cách mạng, nhân dân Việt Nam phải phát huy tinh thần tự chủ, phải tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của cách mạng thế giới về mọi mặt để "thêm cánh cho ta". Nhưng mặt khác, Việt Nam phải củng cố tinh thần đoàn kết hữu nghị với các nước bạn, với nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, phải ủng hộ và phải góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới.

Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực của tinh thần quốc tế trong sáng. Người là một chiến sĩ quốc tế và luôn gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Theo Người, gắn kết giữa tinh thần dân tộc và chủ nghĩa quốc tế trong sáng là nhân tố quy tụ, thúc đẩy, hòa quyện, kết tinh mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài, là nguồn sức mạnh vô tận giúp cách mạng Việt Nam thành công, vì: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"<sup>(8)</sup>.

*Thứ ba, phát huy sức mạnh của nhân dân và tự chủ thực hiện mọi điều kiện để dân tộc "tự cường".*

Ngay trong tác phẩm "Đường cách mệnh", lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ ra rằng "Dân chúng công nông là gốc cách mệnh", "Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại". Do đó, muốn phát huy tinh thần tự lực, phải động viên lực lượng toàn dân. Trước hết là vận động, tập hợp, rèn luyện, tổ chức và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của nhân dân. Viết tác phẩm "Đường cách mệnh", Người bày tỏ rằng: "Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh"<sup>(9)</sup>, từ đó biến sức mạnh quần chúng thành sức mạnh cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng thực hiện phương châm "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân"<sup>(10)</sup>. Chính nhờ phát huy đúng đắn tài dân, sức dân, của dân, Người đã cùng Đảng dẫn dắt dân tộc ta vượt qua tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Chính quyền non trẻ được giữ vững, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt và chuẩn bị mọi điều kiện để đất nước vững vàng bước vào giai đoạn toàn quốc kháng chiến vào tháng 12/1946.

Tinh thần tự lực theo Hồ Chí Minh là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện đảm bảo thắng lợi của cách mạng. Trong đó, điều kiện đầu tiên là phải thành lập chính Đảng để lãnh đạo cách mạng, Người viết: "Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy"<sup>(11)</sup>. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải

<sup>(8)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 13, trang 455.

<sup>(9)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 2, trang 283.

<sup>(10)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 5, trang 81.

<sup>(11)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 2, trang 289.

có chủ nghĩa làm cốt, phải vững về tổ chức. Đồng thời, Đảng phải xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, đảng viên phải thật sự tiên phong gương mẫu. Có như thế Đảng mới có thể lãnh đạo được dân chúng. Thực tế cho thấy rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là một trong những bài học kinh nghiệm hàng đầu, là điều kiện tiên quyết bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngoài ra, theo Hồ Chí Minh, để phát huy tinh thần tự lực cần phải đề cao ý thức tự cường dân tộc. Đề cao tinh thần "không có gì quý hơn độc lập, tự do", tinh thần "nhất định không chịu mất nước", "nhất định không chịu làm nô lệ". Phải nâng cao nhận thức cho nhân dân, phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, giàu mạnh. Bên cạnh đó, tinh thần tự lực, tự cường phải được quán triệt và thể hiện xuyên suốt không chỉ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn thể hiện trong bảo vệ và giữ vững nền độc lập đã giành được.

## **2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần chăm chỉ**

Chăm chỉ là một đức tính của con người và trong tư tưởng Hồ Chí Minh chăm chỉ là một bộ phận thuộc về "Cần". Người khẳng định: "Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai"<sup>(12)</sup>. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần chăm chỉ thể hiện trong mối quan hệ mật thiết với chữ "Cần" - phẩm chất đạo đức đầu tiên trong bốn đức tính cơ bản, quyết định đến uy tín và sức hấp dẫn của người cộng sản.

*Thứ nhất, chăm chỉ là đức tính quý giá của con người.*

Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả mọi người phải luôn chú trọng xây dựng và thực hành tinh thần chăm chỉ. Đó là thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong công việc. Người viết: "Bất kỳ làm việc gì, nghề gì, khi đã làm thì phải hăng hái, chăm chỉ, chuyên chú, làm cho ra trò làm"<sup>(13)</sup>. Trong các bài nói chuyện và bài viết, Người thường sử dụng những câu tục ngữ quen thuộc của dân tộc ta như: "Nước chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu, cũng đầy tổ" để minh chứng cho tinh thần chăm chỉ. Theo Người, khi làm việc, nếu có quyết tâm, chăm chỉ thì sẽ mau biết, mau tiến bộ. Mỗi người tiến bộ thì nhà nhà ấm no, cả làng phồn thịnh. Vì thế mà làm cho nước ta mạnh, cho dân ta giàu.

Với đảng viên, Hồ Chí Minh khẳng định chăm chỉ là đức tính thuộc về nhiệm vụ của đảng viên. Theo Người, đảng viên phải luôn phát huy tinh thần chăm chỉ trong học tập nói chung cũng như học tập chính trị nói riêng. Người nói về chữ "Cần", về chăm chỉ rất giản dị, dễ hiểu - đó là biết tổ chức công việc. Nói chuyện tại Hội nghị Trung ương chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng, ngày 10/5/1950, Người yêu cầu đảng viên phải: "Luôn luôn tự hỏi mình đã cần, kiệm, liêm, chính chưa, lấy đó làm mức phê bình, cần phải hiểu rõ ý nghĩa mấy chữ đó"<sup>(14)</sup>, trong đó

<sup>(12)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 118.

<sup>(13)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 123.

<sup>(14)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 372.

"Cần: Không phải chỉ là chăm chỉ liên miên mà là biết tổ chức công việc, lãnh đạo công việc cho khéo để đạt kết quả tốt"<sup>(15)</sup>. Nói chuyện tại Trường Chính trị Trung cấp Quân đội ngày 25/10/1951, Người dạy rằng: "Nếu cả ngày các chú chỉ hùng hục làm việc của mình, không dạy cho bộ đội chăm chỉ học tập chính trị, quân sự để giết được nhiều giặc, không khuyến khích và giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, phục vụ tiền tuyến thì cũng chưa thực hiện được chữ Cần"<sup>(16)</sup>.

*Thứ hai, chăm chỉ luôn đi đôi với hiệu quả công việc và nuôi dưỡng sức lực để làm việc, lao động lâu dài.*

Hồ Chí Minh đề cao cách làm việc theo chữ "Cần". Nghĩa là làm việc chăm chỉ, siêng năng, cần cù, cẩn thận, tỉ mỉ. Vì nếu chăm chỉ, nếu "Cần", siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khoẻ. Trong tác phẩm "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" viết vào năm 1949, tinh thần chăm chỉ của chữ "Cần" được Người diễn đạt giản dị, dễ hiểu.

*Trước hết, chăm chỉ phải gắn với việc mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc. Phải xây dựng được chương trình, kế hoạch rõ ràng, cẩn thận.* Hồ Chí Minh viết: "Muốn cho chữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng"<sup>(17)</sup>. Lời căn dặn này cũng chính là phong cách làm việc của Người. Trong mọi công việc, Người luôn chú trọng xây dựng kế hoạch chu đáo, chuẩn bị đầy đủ nội dung, cách thức để mang đến hiệu quả công việc. Không những vậy, Người đặc biệt căn dặn, chăm chỉ phải gắn với cách tổ chức cho đúng. Tổ chức không được qua loa, sơ sài mà phải cẩn thận, tỉ mỉ. Người viết: "Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa"<sup>(18)</sup>.

*Hai là, phải chăm chỉ sắp xếp công việc một cách trật tự và tổ chức cẩn trọng.* Hồ Chí Minh yêu cầu phải chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch. Nghĩa là phải xác định điều nên làm trước, điều nên làm sau. Phải có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, phải có kiểm tra, kiểm soát và đánh giá để rút kinh nghiệm. Người viết: "Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy. Vì vậy, siêng năng và kế hoạch phải đi đôi với nhau. Kế hoạch lại đi đôi với phân công"<sup>(19)</sup>.

*Ba là, theo Hồ Chí Minh, chăm chỉ làm việc theo chữ "Cần" phải mang lại hiệu quả lâu dài.* Người viết: "Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ"<sup>(20)</sup>. Phải chăm chỉ thường xuyên. Người căn dặn phải chú trọng nuôi dưỡng sức lực: "Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhưng không làm quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc cho lâu dài"<sup>(21)</sup>.

(15) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 372.

(16) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 7, trang 220.

(17) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 118.

(18) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, tập 4, trang 43.

(19) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 119.

(20) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 119.

(21) Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 120.

Ngoài ra, khi thực hiện tinh thần chăm chỉ, theo Hồ Chí Minh, mỗi người cần phải kiên quyết chống lại kẻ địch của chữ "Cần" - đó là lười biếng. Người luôn xem mỗi cá nhân là một bộ phận, một mắt xích quan trọng trong các mối quan hệ xã hội và trong toàn bộ bộ máy dây chuyền vận hành của xã hội. Do đó, nếu lười biếng thì sẽ làm giảm năng suất, kém hiệu quả. Hậu quả là sẽ không theo kịp tiến độ, không kịp kế hoạch, dẫn đến chậm trễ chung. Người kết luận rằng: "Lười biếng là kẻ địch của chữ Cần, do đó, lười biếng là kẻ địch của dân tộc"<sup>(22)</sup>.

### **3. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần hợp tác**

Hợp tác để tồn tại và phát triển, hợp tác cùng có lợi là nhu cầu khách quan của tất cả các quốc gia, dân tộc vì sự phát triển và tiến bộ. Kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình, hữu nghị của dân tộc, xuất phát từ yêu cầu thực tế của cách mạng Việt Nam và lợi ích của nhân dân các quốc gia trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra sự cần thiết phải hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa người với người, giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Theo Hồ Chí Minh, sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa người với người, giữa các quốc gia, dân tộc là một trong những điều kiện và động lực thúc đẩy sự tiến bộ, văn minh của nhân loại nói chung và mỗi con người, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nói riêng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần hợp tác thể hiện ở một số nội dung cơ bản:

*Trước hết, cần phải xác định rõ mục đích hợp tác.*

Mục đích rõ ràng, trong sáng sẽ có tác động thúc đẩy nhận thức và hành động chung của mọi người, nhằm hướng tới những điều tốt đẹp, hướng tới những mục tiêu chung. Trong bài viết "Phải nâng cao tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Cán bộ phụ trách công trường và cán bộ phụ trách nhà máy đều chưa thật thấm nhuần tinh thần người chủ tập thể nước nhà và tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa. Cần phải hiểu rằng: Dù hai đơn vị thuộc hai bộ phận khác nhau, nhưng đều phải đồng tâm nhất trí thực hiện một mục đích chung là bảo đảm cho nhà máy sản xuất tốt"<sup>(23)</sup>. Ngược lại, Người cũng nghiêm túc phê phán tư tưởng "bản vị", "tự do chủ nghĩa", đó là những nguyên nhân dẫn đến thiếu hiệu quả và làm hại cho cả mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể khác: "Không nghiên cứu nghiêm chỉnh và chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng, không tôn trọng pháp luật và thể lệ của Nhà nước. Tự cho mình là đúng, hành động theo ý riêng, phát biểu theo ý riêng, không báo cáo và xin chỉ thị cấp trên, xem thường tổ chức và kỷ luật. Tư tưởng bản vị, coi bộ phận hoặc địa phương mình phụ trách như là một giang sơn riêng, kém tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, rốt cuộc là hại cho cả việc chung và việc riêng"<sup>(24)</sup>. Như vậy, trong hợp tác dù là cá nhân hay tổ chức, vấn đề xác định rõ ràng mục đích là điều kiện quan trọng để hướng tới những kết quả tích cực, những mục tiêu tiến bộ và cả sự thụ hưởng thành quả của quá trình hợp tác.

<sup>(22)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, trang 120.

<sup>(23)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 13, trang 102.

<sup>(24)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 14, trang 29.



*Thứ hai, hợp tác để phát huy tối đa trí tuệ, sự sáng tạo của mỗi cá nhân.*

Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức là một mảnh ghép trong xã hội và dù từng cá nhân có tài giỏi đến mấy, một tổ chức có tầm nhìn bao quát đến mấy cũng không thể có sự hiểu biết sâu sắc và đầy đủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, do đó, con đường duy nhất để sự hiểu biết và tính bao quát được sâu và rộng hơn thì cần phải có sự hợp tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, sự hợp tác càng rộng thì càng phát huy được trí tuệ và sự sáng tạo; khi trí tuệ, sự sáng tạo có được từ hàng triệu người gộp lại thì nó tạo ra được ý tưởng hay, những phương pháp tích cực để đạt được những thành công vượt trội trong cuộc sống. Người chỉ ra rằng: "Cán bộ và đảng viên phải khắc phục các bệnh quan liêu và cô độc hẹp hòi để liên hệ chặt chẽ với quần chúng, do đó mà phát huy được đầy đủ tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người"<sup>(25)</sup>. Người còn cho rằng: "Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"<sup>(26)</sup>, nếu phát huy được tinh thần đoàn kết của nhân dân, phát huy được trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân thì một dân tộc dù đất không rộng, người không đông nhưng có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào và "Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết tranh đấu cho Tổ quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ. Dân Việt Nam muốn hoà bình, nhưng vì vận mệnh của Tổ quốc, của giống nòi, thì sẽ kháng chiến đến cùng, kháng chiến đến thắng lợi"<sup>(27)</sup>.

*Thứ ba, hợp tác để chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.*

Sự hợp tác là vấn đề mang tính tự nhiên và là thực tiễn khách quan của đời sống xã hội. Sự hợp tác chân thành với một mục đích rõ ràng, tiến bộ sẽ giúp từng cá nhân, từng tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, hỗ trợ những điều kiện cần thiết và giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp, hướng tới sự tiến bộ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Cả nước ta đang tiến hành cuộc kháng chiến oanh liệt chống Mỹ để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, đồng thời để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhưng vẻ vang góp phần vào cách mạng thế giới. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, chúng ta cũng có thể vượt qua. Nhân dân ta rất anh dũng, Đảng ta có đường lối đúng đắn, cuộc kháng chiến của chúng ta được các nước anh em, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân thế giới đồng tình, ủng hộ và hết lòng giúp đỡ, cho nên chúng ta nhất định giành được thắng lợi"<sup>(28)</sup>. Nhờ sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa đã chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.

<sup>(25)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 11, trang 93.

<sup>(26)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 10, trang 453.

<sup>(27)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 5, trang 9.

<sup>(28)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 15, trang 21.

*Thứ tư, chỉ có hợp tác thì mới có thể đạt được những mục tiêu lớn, xây dựng thành công xã hội mới.*

Sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa là một quá trình vô cùng khó khăn, để đạt được những mục tiêu đó chỉ có thể bằng con đường hợp tác, đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mọi người cần có tinh thần làm chủ tốt, phải đề cao tinh thần trách nhiệm. Nhiệm vụ trước mắt của cán bộ, công nhân trên công trường là phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết giữa các cán bộ, công nhân, đoàn kết với các chuyên gia, đoàn kết với đồng bào địa phương, phải mở rộng phong trào thi đua giữa các cá nhân và giữa các bộ phận sản xuất, phải giữ vững kỷ luật lao động"<sup>(29)</sup>. Đoàn kết càng chặt chẽ, hợp tác càng sâu rộng thì những kết quả đạt được càng lớn, những mục tiêu cao đẹp của một chế độ xã hội mới sẽ càng tươi đẹp. Nhờ sự đoàn kết và tinh thần hợp tác chặt chẽ mà trong mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới"<sup>(30)</sup>.

#### **4. Quan điểm của Đảng về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác**

Trong quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra rằng, muốn giải phóng dân tộc chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực đấu tranh giành độc lập chứ không thể trông chờ vào sự thương hại hay sự trao trả độc lập của các nước đế quốc. Sau khi tìm thấy chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản, một lần nữa khẳng định chân lý "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Trong Cương lĩnh tháng 02/1930, Đảng khẳng định: "Đảng phổ biến khẩu hiệu "Việt Nam tự do" và đồng thời, Đảng liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới, nhất là với quần chúng vô sản Pháp"<sup>(31)</sup>. Cương lĩnh tháng 02/1930 đã thể hiện rõ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, nhưng Đảng cũng nhấn mạnh đến việc mở rộng quan hệ với nhân dân tiến bộ các nước, nhất là nhân dân Pháp. Từ Cương lĩnh tháng 02/1930 và trong quá trình đấu tranh giành chính quyền đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, quan điểm về tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và mở rộng quan hệ hợp tác của Đảng đã được thể hiện xuyên suốt và nguyên nhân cơ bản dẫn đến những thành công của cách mạng Việt Nam.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã đúc kết một bài học của cách mạng Việt Nam: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh

<sup>(29)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 12, trang 87.

<sup>(30)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 14, trang 275.

<sup>(31)</sup> Hồ Chí Minh (2011): *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 3, trang 4.

thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại"<sup>(32)</sup>. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu: Một mặt nước ta phải đề cao năng lực tự chủ, luôn chú trọng sự tự lực, tự cường nhưng không dựa dẫm vào nước khác, mà phải luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Đồng thời, cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Việt Nam cần phải liên kết, liên minh với nước này để chống nước khác hoặc dựa vào nước nào đó để phát triển, bởi nó không chỉ trái với truyền thống của đất nước, của Đảng, mà còn phi thực tế.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, nhất là thực tiễn gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thể hiện rõ ý nghĩa của nhận định ấy. Trong đó, yếu tố tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta đóng vai trò quyết định và chính nhờ đó Việt Nam mới nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế và cũng từ đó Việt Nam mới có năng lực để biến sự giúp đỡ thành những giá trị cụ thể.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước"<sup>(33)</sup>. Đây là sự sáng tạo của bài học từ Cách mạng tháng Tám, tự lực, tự cường là để giành độc lập, tự do; nay tự lực, tự cường là để xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Không có tinh thần đó thì đất nước không thể tự chủ, càng không thể phồn vinh, hùng cường.

---

<sup>(32)</sup> Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Bổ sung và phát triển năm 2011), cập nhật ngày 24/9/2015 <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi/cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trong-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-bo-sung-phat-trien-nam-2011-1528>

<sup>(33)</sup> Báo điện tử Chính phủ: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cập nhật ngày 14/8/2023, <https://baochinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quooc-lan-thu-xiii-cua-dang-102288263.htm>

## PHẦN THỨ HAI

### ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG PHÁT HUY TINH THẦN TỰ LỰC, CHĂM CHỈ, HỢP TÁC CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG THÁP

#### 1. Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lãnh đạo đề ra các quyết sách đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, sự lãnh đạo tập trung, tích cực của các cấp uỷ trong việc cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Tỉnh; tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực; sự đoàn kết của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu và có tính lan toả, có nhiều mô hình tự quản, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng ý thức "Tự lực, chăm chỉ, hợp tác" trong nhân dân. Các mô hình tự chủ, tự quản đã tạo sự lan toả rộng khắp và thu hút đông đảo nhân dân tham gia, khơi dậy, mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nổi bật, mô hình hội quán phát triển mạnh mẽ, với **146** hội quán, hơn **7.613** thành viên, trong đó, đã có **35** hợp tác xã nông nghiệp được thành lập từ mô hình hội quán. Ngoài ra, triển khai thực hiện hỗ trợ đưa **154** lao động trẻ về làm việc tại **90** tổ chức kinh tế tập thể (**82** hợp tác xã nông nghiệp, **05** hợp tác xã phi nông nghiệp, **03** tổ hợp tác)<sup>(34)</sup>. Toàn Tỉnh có **12.439** "Tổ nhân dân tự quản" với **436.766** hộ thành viên, có **21** "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới" với gần **550** thành viên<sup>(35)</sup>. Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; các phong trào thi đua yêu nước như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi", "Đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp". Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của người dân theo phương châm "Tự lực, chăm chỉ, hợp tác"; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng ý thức, khơi dậy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

<sup>(34)</sup> Tỉnh uỷ Đồng Tháp: Báo cáo số 538-BC/TU ngày 02/01/2024 về tổng kết thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

<sup>(35)</sup> Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh: Báo cáo số 135-BC/ĐĐMTTQ ngày 12/12/2023 về hoạt động Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh năm 2023.

Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực tăng trưởng khá tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 03 năm (2021 - 2023) ước đạt **5,12%/năm**<sup>(36)</sup>. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023, ước đạt **6,14%**; GRDP bình quân/người năm 2023 ước đạt **68,83** triệu đồng, tương đương với **2.917 USD**, tăng **1,29** lần so với năm 2020; xây dựng nông thôn mới thực hiện đồng bộ, có **115** xã đạt chuẩn nông thôn mới và **36** xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao<sup>(37)</sup>, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai mạnh mẽ thông qua tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Chương trình Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng; đồng thời, hình thành các tổ chức tác động và hỗ trợ khởi nghiệp như: Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp Tỉnh, Phòng hỗ trợ khởi nghiệp tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên; Câu lạc bộ tư vấn khởi nghiệp và Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp... toàn Tỉnh có **453** sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 và 5 sao<sup>(38)</sup>. Ngành Du lịch có nhiều tín hiệu khởi sắc, phục hồi đà tăng trưởng, tập trung triển khai các giải pháp kích cầu, phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao và tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch... góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh. Công tác hỗ trợ tìm việc làm, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện, vai trò kiến tạo của Nhà nước được thể hiện rõ nét qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), 15 năm liên tiếp tỉnh Đồng Tháp nằm trong nhóm 05 địa phương có năng lực cạnh tranh cao nhất nước.

Tuy nhiên, xã hội hoá, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế. Một số nơi, các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa tạo được sự chuyển biến tích cực. Hoạt động của mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản một số nơi chất lượng chưa tốt.

Nguyên nhân, nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, thiếu toàn diện trong công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò quan trọng của việc phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất chủ yếu là tự phát,

---

<sup>(36)</sup> Tỉnh uỷ Đồng Tháp: Báo cáo số 460-BC/TU ngày 18/8/2023 về sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

<sup>(37)</sup> Tỉnh uỷ Đồng Tháp: Báo cáo số 538-BC/TU ngày 02/01/2024 về tổng kết thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

<sup>(38)</sup> Tỉnh uỷ Đồng Tháp: Báo cáo số 538-BC/TU ngày 02/01/2024 về tổng kết thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

thiếu ổn định; còn tâm lý dựa dẫm vào Nhà nước, chưa phát huy hết vai trò và sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong đầu tư, phát triển nông thôn. Sự tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân còn ít so với yêu cầu. Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân còn chậm; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn viên, hội viên ở cơ sở hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục hạn chế trên, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã chủ động cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội bằng 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề để triển khai thực hiện. Theo đó, hằng năm, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để lãnh đạo phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền để định hướng, phát huy hiệu quả, vai trò, ý nghĩa các thiết chế cộng đồng, trong đó, chú trọng việc kích hoạt vai trò chủ thể của người dân tham gia quản trị địa phương, để mỗi người dân nhận ra, hiểu rõ vị thế quan trọng và bổn phận lớn lao của mình chung sức, đồng lòng, khát vọng xây dựng quê hương, xứ sở. Phát huy vai trò gương điển hình tiêu biểu "người tốt, việc tốt" trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động toàn dân cùng thực hiện, tạo sự lan toả sâu rộng trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"... góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.

Điều đó, cần sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng thực hiện, trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp hết sức cần thiết thực hiện trong thời gian tới.

## **2. Quan điểm, mục tiêu phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp**

### *2.1. Quan điểm phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*

*Một là*, quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", phát huy mạnh mẽ dân chủ trong nhân dân, tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân, sức mạnh là ở lòng dân, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, các chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

*Hai là*, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; lựa chọn đúng các vấn đề để khơi dậy tiềm năng, lợi thế và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội<sup>(39)</sup>.

*Ba là*, tiếp tục phát huy vai trò, hoạt động của mô hình Hội quán với phương châm "Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác - Tiết kiệm", làm cơ sở phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới<sup>(40)</sup>.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Cấp uỷ, chính quyền địa phương thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể vào Nghị quyết của cấp uỷ, chương trình, kế hoạch của chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

## *2.2. Mục tiêu phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*

Khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần tự chủ, tự quản của người dân tham gia quản trị địa phương, nhằm nâng cao vai trò trung tâm gắn kết cộng đồng trong việc chia sẻ các mô hình sản xuất mới, ứng dụng khoa học - công nghệ,... làm cơ sở cho việc hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng đa dịch vụ; kết hợp xây dựng xã nông thôn mới, "Làng thông minh", nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập cư dân nông thôn, chú trọng xây dựng diện mạo nông thôn trở thành nơi đáng sống; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

## **3. Một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay**

### *3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của việc phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Đồng Tháp. Xác định rõ

<sup>(39)</sup> Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

<sup>(40)</sup> Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

xây dựng và phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 24/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, không rập khuôn. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chương trình, đề án. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 21/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển bền vững về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, an toàn. Kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn, thu hút các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tạo dựng hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp năng động, sáng tạo, có văn hoá, có tinh thần liên kết trong sản xuất và trách nhiệm với xã hội. Xây dựng chính quyền thân thiện, cầu thị, minh bạch, phục vụ nhân dân, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiềm năng lao động. Tiếp tục cải cách, cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI).

Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận, phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong nhân dân thông qua các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm làm công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động đối với chủ trương xây dựng Đồng Tháp theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".



### 3.2. *Phát huy tính chủ động tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương*

Từng bước hoàn thiện cơ chế để nâng cao vai trò tham gia của người dân trong quá trình quyết định những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thông qua các hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, hộ gia đình tự nguyện tham gia vào các mô hình Hội quán, Tổ hợp tác, Hợp tác xã...; tham gia các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất do địa phương phát động và tự nguyện tham gia sinh hoạt trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nhân rộng và phát huy hiệu quả công tác xã hội hoá trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; duy trì và phát triển các xã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến tiêu chuẩn nâng cao, kiểu mẫu; kết hợp xây dựng nông thôn mới gắn với "Làng thông minh", không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

- *Đối với Tổ nhân dân tự quản*: Phát huy tinh thần tự lực đối với người dân nhằm hướng đến sự thay đổi cách nghĩ, thói quen sinh hoạt và tập quán làm ăn nhỏ lẻ, manh mún thành hình thức "liên kết, hợp tác và tự quản". Tinh thần chủ động, tự giác, tự nguyện của người dân dần được hình thành, tác động tích cực đến việc xây dựng tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau trên tinh thần tình làng, nghĩa xóm, với phương châm hoạt động "lấy sức dân, lo cho dân" góp phần giữ vững an ninh, trật tự và công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

- *Đối với Hội quán*: Phát huy vai trò của người dân "tự bàn, tự quyết" chuyện làm ăn, cùng nhau "tự quản" các vấn đề ở cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ, kích hoạt sự sáng tạo của người dân. Thông qua hoạt động của mô hình Hội quán chuyển đổi "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp" của người dân thông qua việc "liên kết", "hợp tác" trong sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng quy mô, giảm tối đa chi phí đầu vào và bán thô sản phẩm; liên kết, phát huy thế mạnh các sản phẩm chủ lực của địa phương theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng của từng sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân.

- *Đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã*: Từng bước xây dựng tinh thần liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, liên kết giữa người sản xuất với người sản xuất, giữa người sản xuất với doanh nghiệp, thị trường, tạo ra sản phẩm tử tế phục vụ cộng đồng; phát triển và phát huy vai trò các mô hình kinh tế tập thể trong định hướng phát triển nền nông nghiệp tinh nhà, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy hộ gia đình tự nguyện tham gia vào Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tham gia các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất do địa phương phát động.

- *Đối với Doanh nghiệp:* Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết chuỗi giá trị; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục phát huy và xây dựng chuỗi liên kết cho ngành hàng chủ lực của Tỉnh (lúa gạo, cá tra, xoài, hoa kiểng, sen) và của địa phương (nhãn, sầu riêng, khoai lang, chanh, cam, quýt, ớt, khoai môn,...) có áp dụng truy xuất nguồn gốc (mã vùng trồng, vùng nuôi, QR Code); hỗ trợ phát triển 100% các nông sản đặc thù có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được hỗ trợ tư vấn phát triển bao bì, nhãn hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

### *3.3. Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo*

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Xây dựng con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện, với các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, đoàn kết, cần cù, có bản lĩnh, có sức khoẻ và đậm nét nghĩa tình, năng động, sáng tạo, gắn với các giá trị: Thuần khiết, bền bỉ, nỗ lực vượt khó, có khát vọng vươn lên, tinh thần sẻ chia, hướng thiện. Phát huy các phẩm chất "nghĩa tình, năng động, sáng tạo" của con người Đồng Tháp từ trong gia đình đến bên ngoài xã hội. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng gia đình văn hoá, khóm, ấp văn hoá, công sở văn hoá, trường học văn hoá, doanh nghiệp văn hoá. Chú trọng xây dựng yếu tố nghĩa tình, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn, đáp nghĩa" và "tương thân, tương ái" giữa người thân trong gia đình, giữa hàng xóm, láng giềng, giữa đồng chí, đồng nghiệp, làm cho tình người được phát huy, mọi người tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nhất là trong khó khăn, hoạn nạn.

Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác gắn với xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, mọi ngành, mọi cấp, mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tận tụy, gương mẫu, "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; lực lượng công nhân luôn cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; người nông dân biết áp dụng khoa học công nghệ, nắm bắt nhu cầu thị trường để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, có giá trị; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động cải tiến công nghệ, phương thức sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường, thích ứng tốt với sự thay đổi của xã hội.

Tập trung tuyên truyền vận động để mỗi người dân Đồng Tháp luôn ý thức tự học tập, tự rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm, tự tôn, tự trọng, tự hào, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, cho quê hương, đất nước đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế... góp phần xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, phấn đấu trở thành "Công dân tiêu biểu Đất Sen hồng".

*3.4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*

Chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền đăng ký đảm nhận thực hiện cụ thể, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng đến xây dựng ý thức, khơi dậy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trong Tỉnh; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền vận động, thông qua mô hình, phong trào thi đua nhằm tập hợp rộng rãi nhân dân tham gia vào các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư; khơi dậy, mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ hoạt động đối với các mô hình tự quản; phát huy vai trò tự quản, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của người dân đối với các vấn đề ở địa bàn dân cư; quan tâm, định hướng nội dung hoạt động, phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngay từ cơ sở.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng, kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân ra diện rộng các mô hình tự quản. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên khích lệ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình tự quản. Đồng thời, chủ động, sáng tạo, xây dựng mới những mô hình tự quản phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương trên tinh thần "Tự lực, chăm chỉ, hợp tác", gắn với xây dựng "Làng thông minh" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh đã đề ra.

- *Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh:* Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò quản trị địa phương của người dân thông qua các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới, Hộ gia đình thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Không gian đại đoàn kết,... vận động nhân dân tích cực tham gia các nội dung, phần việc trong chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- *Hội Cựu chiến binh Tỉnh:* Tiếp tục phát huy tốt bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, uy tín của hội viên cựu chiến binh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác.

- *Liên đoàn Lao động Tỉnh:* Xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có tác phong lao động chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa

học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- *Hội Nông dân Tỉnh*: Giữ vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đổi mới tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", chủ động tiếp cận và ứng dụng nhanh khoa học - công nghệ vào sản xuất. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng hình ảnh "Người nông dân chuyên nghiệp". Phát huy vai trò chủ động, tích cực của hội viên, nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao và đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước, từng bước xây dựng người nông dân Đồng Tháp chuyên nghiệp, sáng tạo trong lao động, sản xuất và khởi nghiệp.

- *Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh*: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tự tin, tự trọng, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động xã hội, thích ứng nhanh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, mô hình trong hội viên, phụ nữ; lựa chọn nội dung hoạt động gắn nhiệm vụ chính trị địa phương, với nhiệm vụ trọng tâm của Hội; thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, không cam chịu số phận, nỗ lực, tự tin.

- *Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh*: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Tháp. Xây dựng hình ảnh thanh niên đất Sen hồng có lòng yêu nước, ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với xã hội, sáng tạo, tiên phong, lập thân, lập nghiệp, chăm lo thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và các hoạt động "Khởi nghiệp" trong thanh niên.

*3.5. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác*

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đối với hệ thống chính trị. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giảm giấy tờ, hội họp. Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

Xây dựng phong cách lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc sát thực tiễn, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân" để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức thiết phát sinh. Bên cạnh đó, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện tính kỷ luật, tính Đảng đối với các vấn đề mang tính xây dựng ngay trong nội bộ. Phải mẫu mực về phẩm chất đạo đức: Sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gắn với chuẩn mực con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chăm chỉ, tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên. Phát huy tinh thần tự lực, không ngừng học tập, nghiên cứu, ham học hỏi cái mới, cái tiên bộ để nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên tiến hành tự soi, tự sửa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân về tinh thần hợp tác, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tất cả hoạt động của cán bộ, đảng viên cần kiên định thực hiện đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

## KẾT LUẬN

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp" nhằm vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh trong kế thừa, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân, vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà. Thực hiện tốt Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp" là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà.

Do đó, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp" bảo đảm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chuyên đề năm 2024, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác theo kịp với sự phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bảo đảm hài hoà giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội, góp phần đưa Đồng Tháp - Đất Sen hồng phát triển nhanh, bền vững.

-----